



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒. กระทู้ถามซึ่งประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วันตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู้ คือ

- กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นายสถิต ลิมพงค์พันธ์ุ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระตุ่ถาม

๓.๑ กระตุ่ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระตุ่ถาม เรื่อง การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถาพนายกรัฐมนตรี)
(เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ผลการพิจารณา

ตามทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ และมาตรา ๗๐ บัญญัติว่า รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทีส่งเสริมให้สังคมไทย อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมทีกำหนดให้มีการจัดทำ พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ตลอดจนคำแถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทีให้คณะรัฐมนตรีตรากฎหมายสำคัญตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ลำดับที่ ๑๑ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ นั้น บัดนี้เวลา ล่วงเลยมาแล้วพอสมควร ยังไม่ได้มีการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว ขอเรียนถาพว่า รัฐบาลดำเนินการจัดทำ กฎหมายดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ ถึงขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศหรือไม่ และหากมี การจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว ได้ดำเนินการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อใด นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาสาระในการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ มากกว่าการอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ใช่หรือไม่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับมอบหมายให้ ตอบกระตุ่ถาม ตอบชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑๓ คณะ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมจะมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. โดยรัฐบาล มอบหมายให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบ ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่าง ทั้งนี้ ทีประชุม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัด โดยกำหนดให้มี กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในปี ๒๕๖๕ ส่วนการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มชาติพันธุ์ไปแล้ว จำนวน ๑๐ ครั้ง

โดยมีการพิจารณาประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับการนิยามความหมายของคำว่า "กลุ่มชาติพันธุ์" และประเด็นเชิงนโยบาย ในด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และจะรับฟังความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ และดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพระราชบัญญัติ และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในปี ๒๕๖๕ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มี ๖ หมวด คือ บททั่วไป การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และสมาชิกพัฒนาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ บทกำหนดโทษ นอกจากนี้ จะขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม คุ่มครอง และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ตามข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ยกระดับนางนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้านร้างนางนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนางนางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อนำเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ (นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ผู้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปตอบในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากตามกำหนดวันดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ผู้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปตอบในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (นายคำณูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากมีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เข้าร่วมชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีการเผยแพร่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ปรากฏข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ของผู้ร่วมชุมนุมซึ่งได้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจให้แก่ประชาชน ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีความมั่นใจ ในการบริหารจัดการการชุมนุมให้มีความสงบเรียบร้อยได้หรือไม่ และจะสร้างความอดทนต่อการยั่วยุให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุม ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และในระยะสั้นอย่างไร ไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับไปเป็นดังเช่นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อีก และจะมีการ สื่อสารข้อความไปยังผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น เนื่องจาก เนื้อหาสาระและภาพกิจกรรมบางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในการชุมนุม ทำให้ประชาชน เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลได้มีการบริหารจัดการเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุของผู้ชุมนุม และมีการชี้แจงข้อกฎหมายว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใด ทำไม่ได้ ตลอดจนมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยตลอด รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแนวทางในการดูแลการชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และรัฐบาลได้พิจารณาข้อเรียกร้องของผู้เข้าร่วมชุมนุม จำนวน ๓ ข้อ แล้ว โดยในเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเป็นเรื่องทางการเมือง ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะต้องเป็นผู้พิจารณา ในเรื่องของการเรียกร้องไม่ให้มีการคุกคามประชาชน ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ ตามกรอบของกฎหมายและจะไม่ทำนอกเหนือจากหน้าที่ ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสามารถ เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้นได้ รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น ต่อเสรีภาพในการชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย รวมทั้งต้องไม่มีการละเมิดสถาบัน

**๓.๒.๒ กระตุ้ถาม เรื่อง รายการในทีวีหรือสื่อต่าง ๆ หลอกลวง/งมงาย
(นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามายกรัฐมนตรี)**

ผลการพิจารณา

กรณีรายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ และความเชื่อต่าง ๆ อาทิ รายการช่องส่องผี ซึ่งรายการลักษณะนี้จะมีบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วิเศษ หรือมีลักษณะพิเศษที่สามารถล่วงรู้เรื่องลึกลับต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีการหาผลประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าวโดยสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อาจมีการหลอกลวง โฆษณาเกินจริง ก่อผลร้ายต่อสังคม เกิดความแตกแยกขัดแย้งกัน รวมถึงสร้างความงมงายในสังคม โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็ตาม แต่ต้องอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอเรียนถามว่า รัฐบาลทราบและจะมีมาตรการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระตุ้ถามตอบชี้แจงว่า กรณีรายการช่องส่องผี ที่มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับคุณยาโมและคุณยาบุญเหลือ ซึ่งมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ สร้างความขัดแย้งและโกรธเคืองกับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา นั้น กรณีดังกล่าวได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ประการแรก ได้ตรวจสอบไปยังวัดศาลาลอย และทราบข้อมูลว่าไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดำเนินรายการ มีเพียงประสานงานด้วยวาจาเท่านั้น อีกทั้งทางวัดไม่ได้คิดว่ารายการดังกล่าวจะมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ ประการที่สอง ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ พร้อมทั้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเรื่องให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดอย่างไร รวมถึงได้หารือไปยังมหาเถรสมาคมให้ประสานไปยังวัดต่าง ๆ ในกรณีที่จะมีการอนุญาตให้มีการถ่ายทำรายการต่างๆ ให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อน ประการที่สาม ได้หารือไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร นอกจากนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงและผิดกฎหมาย นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

**๓.๒.๓ กระตุ้ถาม เรื่อง มาตรการคลายล็อกสำหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ
ก่อนมีวัคซีน (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามายกรัฐมนตรี)**

ผลการพิจารณา

ในภาพรวมของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนผู้ติดเชื้อในทวีปอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ ๑๔.๗ ล้านคน

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๖ แสนคน ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว มีผู้ติดเชื้อน้อย จึงถือว่าประเทศในอาเซียนประสบความสำเร็จในการควบคุมโรค ส่วนประเทศไทยปลอดเชื้อมาแล้ว ๕๕ วัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ๓,๒๔๙ คน มีผู้เสียชีวิต ๕๘ คน อยู่ในลำดับ ๑๐๑ จากทุกประเทศ ดังนั้น มาตรการคลายล็อกในประเทศจึงเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงมีความกังวลกรณีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ และกรณีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ที่อาจติดเชื้อก่อนเข้าประเทศและมาแพร่เชื้อในประเทศ ทำให้เกิดการระบาดรอบที่สองในประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และกระทรวงการต่างประเทศจึงควรดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด ขอเรียนถามว่า มีคนไทยตกค้างอยู่ต่างประเทศมากน้อยเพียงใด ต้องใช้ระยะเวลาานานเพียงใดในการเดินทางกลับเข้าประเทศ และมีแผนการคลายล็อกสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งกรณีไม่มีการระบาดในประเทศ และกรณีมีการระบาดในรอบที่สอง

นายดอน ปรมดีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนนำคนไทยประมาณ ๘,๒๘๗ คน เดินทางกลับประเทศ และตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีคนไทยเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งสิ้น ๕๖,๙๓๔ คน โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๓๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ ของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด) และรักษาหายดีแล้ว ๒๑๗ คน ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและเป็นระบบ ประกอบกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดี ทำให้มีผู้ติดเชื้อน้อย และหากติดเชื้อก็มีอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้ สถานทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ได้ประสานงานและติดต่อกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมาโดยตลอด อีกทั้งมีกลุ่มไลน์ที่มีแพทย์คอยให้คำแนะนำและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มไลน์ สำหรับแผนการคลายล็อก ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๕ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และถ้าบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมมือกัน อาสาสมัครทำงานอย่างเต็มที่ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของศบค. ประเทศไทยก็จะสามารถรับมือกับการระบาดได้ ส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ศบค.อนุญาตให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มีการเจรจา Travel Bubble กับหลายประเทศที่ให้ความสนใจ ซึ่งต่างประเทศทราบว่าไม่สามารถคลายล็อกหรือปล่อยเสรีได้ทันที การเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังอยู่ในภาวะจำกัด อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูประเทศจากปัญหาเศรษฐกิจ จะทำได้เมื่อสภาวะแวดล้อมของโลกมีความเหมาะสมและมีความสงบ จึงเรียกร้องให้ประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันลดความขัดแย้ง

เรื่องด่วน

จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของที่ประชุมวุฒิสภา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม โดยหลังจากที่เลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แถลงว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรใหม่จากเดิมคราวละ ๒ ปี เป็น ๔ ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกำหนดที่ตั้งของสาขา ณ ที่ใดก็ได้ เพื่อขจัดอุปสรรคในเรื่องการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการใช้บริการ และที่สำคัญคือให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกร

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารัฐสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ ตามข้อบังคับข้อ ๑๑๙ โดย พลเอก ดันย มีชูเวช รองประธานคณะกรรมการ ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสรุปความได้ว่า คณะกรรมการเห็นควรรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา และมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติ ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร จากเดิมคราวละ ๒ ปี เป็น ๔ ปี (มาตรา ๓) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้รับการแต่งตั้งมีความต่อเนื่อง และประหยัดงบประมาณในการได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนเกษตรกร นั้น ควรให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดมาตรการในการคัดเลือกให้เกิดความชัดเจนดังเช่นกรรมการผู้แทนเกษตรกร ประเด็นที่ ๒ กรณีการขยายสาขาเพิ่มเติม (มาตรา ๔) การกำหนดให้อาจตั้งสาขา ณ ที่อื่นใด ควรต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ให้ชัดเจน และขอให้หน่วยงานค้ำประกันถึงภาระทางงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการต่าง ๆ และปัญหาด้านการจราจร และการเดินทาง และประเด็นที่ ๓ อำนาจของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการจัดการหนี้ (มาตรา ๕) ควรต้องมีมาตรการที่วิเคราะห์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ค้ำประกันและความสามารถในการชำระหนี้แทน รวมทั้งควรนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินโดยการใช้บุคคลค้ำประกันภายใต้กฎหมายอื่น มาประกอบการพิจารณากร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุนและการใช้อำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการเกินสมควร

ภายหลังจากคณะกรรมการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ อภิปรายสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ และได้ให้ข้อสังเกตต่อการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง ๓ ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นการขยายวาระดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้แทนเกษตรกร โดยสาเหตุที่ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนไม่อาจดำรงตำแหน่งต่อเนื่องประการหนึ่ง เป็นผลมาจากความขัดแย้ง ภายในองค์กรและแรงกดดันจากภาคเกษตรกรด้วย รวมถึงโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรที่ไม่เหมาะสม และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า จะได้มีการตั้งกรรมการขึ้นใหม่ควรปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็น และไม่ก่อภาระผูกพันกับกรรมการชุดใหม่ แต่ก็ได้มีสมาชิกมีความเห็นว่า ควรคงวาระการดำรงตำแหน่งไว้ที่ ๒ ปี เช่นเดิม เพื่อป้องกันมิให้เกิด การผูกขาดอำนาจ ประเด็นการจัดตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติม ขอให้คำนึงความสมดุลขององค์กร และฐานประชากรด้วย และอาจพิจารณาตั้งสำนักงานใหญ่ในพื้นที่ปริมณฑล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ และประเด็นการจัดการหนี้สินเกษตรกร ให้กับรายที่มีบุคคลค้ำประกันว่า อาจทำให้เกษตรกรบางราย ไม่อาจหาบุคคลมาค้ำประกัน หรืออาจหามาได้แต่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดขึ้น ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์ที่จะกำหนดขึ้น ควรสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร เช่น กำหนดเพียงว่า ผู้ค้ำประกันต้องมีรายได้แน่นอนชัดเจน ให้มีการค้ำประกันร่วมได้ เป็นต้น นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภายังได้มีความเห็นต่อการดำเนินงานจัดการหนี้สินของเกษตรกรของกองทุนว่า คณะกรรมการ จัดการหนี้ของเกษตรกร กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินงานไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกษตรกรไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเห็นว่า กองทุนนี้ยังมีปัญหาการบริหาร งบประมาณ การจัดการงบดุลและบัญชีกองทุน อีกทั้ง ควรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถ ในการชำระหนี้ควบคู่กันไปด้วย และเสนอให้บริหารจัดการการงบประมาณกองทุนให้โปร่งใส และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือคณะรัฐมนตรี รวมถึงศึกษาการบริหารจัดการหนี้ ของกองทุนอื่นด้วย และควรสำรวจจำนวนสมาชิกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสไกร พิมพ์ป้ง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามร่างพระราชบัญญัตินี้เสนอมา เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อมิให้เกษตรกรต้องถูกยึดทรัพย์ชำระหนี้ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีอื่น ๆ จะนำไปพิจารณาประกอบการเสนอกฎหมายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรได้มีการวางหลักเกณฑ์ทั้งเรื่องการให้กู้ยืมเงินโดยการใช้นักบุคคลค้ำประกัน รวมถึงวางหลักนโยบาย ทางบัญชีใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการสำรวจสมาชิกกองทุนให้เป็นปัจจุบัน แต่เป็นเรื่อง ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากสมาชิกบางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว จึงต้องสืบหาทายาทเพื่อดำเนินการ จัดการหนี้สินต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมลงมติรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน ๒๑๕ เสียง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๙ คน กำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทำการตามข้อบังคับ

๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ของวุฒิสภา มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้าร่วมประชุม โดยหลังจากที่เลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพื่อให้ไม่เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ สมควรยุบเลิกและโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของ บตท. ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมที่เหลืออยู่ต่อไป ในส่วนของพนักงาน บตท. จะโอนไปเป็นพนักงานของ ธอส. โดยได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิมและได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าพนักงาน ธอส. ในตำแหน่งลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่า

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ โดย นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการ ได้แถลงผลการศึกษาต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เมื่อ บตท. ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีหน้าที่สนับสนุนสภาพคล่องและลดภาระโดยการรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบสถาบันการเงินมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง และมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในระบบด้วย ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงมีความเหมาะสม ซึ่ง บตท. และ ธอส. มีภารกิจด้านที่อยู่อาศัยคล้ายกัน จึงเห็นด้วยว่าให้มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเท่าที่จำเป็น ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ไม่เป็นภาระงบประมาณ

ภายหลังจากคณะกรรมการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมกิจการ ทั้งสองหน่วยงานต้องมีการหารือและวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย การที่ ธอส. รับโอนกิจการมาเห็นว่าจะไม่เกิดความเสียหายใด และตั้งข้อสังเกตว่า ในการโอนบรรดากิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ ธอส. ทำธุรกรรมเช่นเดียวกับ บตท. หรือไม่ หากในอนาคตสถาบันการเงินขาดสภาพคล่องอีกจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อีกทั้ง ควรทำความเข้าใจระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของบุคลากร บตท. ซึ่งกำหนดไว้ให้ได้เท่าเดิม ตลอดจน

การดูแลผลกระทบกรณีบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวซึ่งต้องถูกให้ออกจากงานด้วย แม้จะกำหนดเรื่องเงินชดเชยไว้

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารรวมถึง ธอส. สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้โดยอิสระ จะทำให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น เมื่อครบวงจรกิจการแล้ว ธอส. จะได้รับโอนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมให้การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแกร่ง ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวจะนำไปหารือกับ ธอส. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมลงมติรับร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๓ และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๙ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน ทำการตามข้อบังคับ

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ของคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม
คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการ แถลงผลการพิจารณาศึกษา สรุปความได้ว่า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ดำเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมการ การเชิญหน่วยงานหรือบุคคลเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา การเดินทางไปรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม การเดินทางลงพื้นที่ในต่างจังหวัดเพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาศึกษา และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนผู้ให้ความสนใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตาม เสนอแนะและให้ข้อสังเกตการประมูล 5G โครงการเน็ตประชารัฐ จะต้องมีจุดปล่อยสัญญาณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต การควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว กิจการดาวเทียม ปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ (Fake News) ซึ่งควรต้องหาเครื่องมือตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม หากเป็นข่าวปลอมต้องสามารถลบทิ้งได้ทันที โดยสามารถตรวจสอบได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และควรต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการสังเกตลักษณะข่าวว่าจริงหรือปลอม การติดตาม เรังรัด และเสนอแนะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ การให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ภายหลังสถานการณ์โควิดเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาวในทุกด้าน รายงานผลการดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องร้องเรียน รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) และข้อเสนอแนวทางการประชุมคณะกรรมการมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า โครงการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขหมายเดียว ซึ่งขณะนี้ กสทช. มีงบประมาณดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามมติ ครม. แต่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้า จึงควรเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โครงการเน็ตประชารัฐควรครอบคลุมถึงโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เช่น โรงเรียนตำรวจชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ชาวเขา ควรมีการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี หน่วยงานด้าน IT ของทุกส่วนราชการควรมีการบูรณาการ Big Data ร่วมกัน ควรกำหนดให้มีหน่วยงานกลางอย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล (Big Data) เพื่อสามารถของงบประมาณในการจัดทำได้ ควรพัฒนาให้มี National Platform ของไทย เป็นศูนย์กระจายสินค้าทางออนไลน์ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของไทยไม่ต้องสูญเสียรายได้ให้กับต่างประเทศ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม เพื่อขอให้ยกระเบียบวาระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย

(๗) เรื่องอื่น ๆ

จำนวน ๒ เรื่อง

๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา

เนื่องจากมีตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมว่างลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง พลอากาศเอก สุจินต์ แซ่มซ้อย เป็นกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมเสนอ

**๗.๒ ตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ
แทนตำแหน่งที่ว่าง**

ผลการพิจารณา

เนื่องจากมีตำแหน่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณว่างลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง นายณรงค์ อ่อนสอาด เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ พลเอก ชาทอุดม ติตะสิริ ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณเสนอ

เมื่อจบการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ ๗.๒ แล้ว ประธานของที่ประชุมได้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมที่เหลือออกไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา

สำนักการประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา